



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน ๖๐ วัน ในกรณีที่มี
ผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งได้ภายใน ๖๐ วัน หรือ
อาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- ๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ขอสละสิทธิในการแต่งตั้ง
- ๑.๒ ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้ออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะได้รับ
การแต่งตั้ง
- ๑.๓ มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่
- ๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพรมีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม จะพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับการสอบคัดเลือกตามลำดับที่ขึ้น
บัญชีไว้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประทีป แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
ลงวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖)

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน ๓๐๑ คะแนน รวมคะแนน			รวม คะแนนทั้ง ๓ ภาค	ลำดับ ที่
			ภาค ก (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค (๑๐๐ คะแนน)		
๐๐๑	นายชยพล พลสิงห์	นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๖ สังกัด อบต.นากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	๗๗	๗๘	๘๙	๒๔๔	๑

(นายประทีป .แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม